

TRƯỜNG THPT LỘC THANH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG HỌC SINH

Việc giáo dục pháp luật cho học sinh là việc làm cần thiết, yêu cầu khách quan nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào đời, biết sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng một nhà nước pháp luật, xã hội có kỷ cương, nề nếp cho toàn thể học sinh. Chào mừng 73 năm ngày truyền thống HSSV (09/01/1950 – 09/01/2023), ngày 09/01/2023, trường THPT Lộc Thanh phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh toàn trường.

Dự buổi tuyên truyền, về phía Công an thành phố Bảo Lộc có đồng chí Trung Tá Nguyễn Văn Giang, Đội trưởng đội CSĐT hình sự; đồng chí Thượng Úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ đội CSĐT ma túy; đồng chí Thiếu Tá Nguyễn Minh Đức, cán bộ đội CS QLHC; đồng chí Thiếu Tá Bùi Trung Hiếu, cán bộ đội CSGT; về phía Công an xã Lộc Thanh có đồng chí Trung Tá Nguyễn Ngọc Thiên, Trưởng công an xã Lộc Thanh. Tham dự buổi tuyên truyền còn có đồng chí Lưu Thị Xuân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Lộc Thanh; đồng chí Trương Thị Bích Liên, Bí thư Đoàn xã Lộc Thanh; đồng chí Đinh Thị Hiên, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Lộc Thanh.

Về phía lãnh đạo nhà trường, có cô Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường cũng dự buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, các đồng chí Công an thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thanh đã trình bày thực trạng nhận thức và chấp hành pháp trong giới trẻ hiện nay, đặc biệt là bộ phận không nhỏ học sinh thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ, kết hôn sớm, tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em hoặc trở thành nạn nhân của nạn mua bán người gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc cho gia đình nhà trường và xã hội.

Qua buổi tuyên truyền đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích mang tính thời sự cấp thiết xảy ra trên địa bàn huyện về các vấn nạn Games online, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em... nhắc nhở các em học sinh cố gắng học tập tốt, thực hiện tốt những quy định của pháp luật; Từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của 03 môi trường giáo dục giữa “Nhà trường – Gia đình – Xã hội”. Nhân dịp này, nhằm động viên những học sinh có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập Hội khuyến học xã Lộc Thanh cũng trao những phần quà gửi tới các em học sinh.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục trong trường học; đổi mới phương pháp dạy học, tăng

cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các hình ảnh, sự việc, con người thật liên quan đến bài dạy nhằm tránh sự nhầm lẫn, khô khan cho học sinh...

Lồng ghép trong buổi tuyên truyền còn có chương trình biểu diễn thời trang của lớp 11A3, chương trình hỏi đáp về nghiệp nghề trong tương lai của lớp 12A1. Đây là hoạt động giáo dục theo chủ đề đã được nhà trường lập kế hoạch và triển khai từ đầu năm học.

Một số hình ảnh











